



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
10 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, thansettakij, js.100, mcot, TNN, thailandplus, mthai, INN, newtv, acnews, nationtv, sanook, kapook, nationweekend, springnews, workpointtoday, thebankokinsight)

-โฆษก ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 9 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 189 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 179 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 10 ราย ได้แก่ โรมานีเย ญี่ปุ่น และสวีเดน ประเทศละ 2 ราย อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฝรั่งเศส และเม็กซิโก ประเทศละ 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 23,746 ราย รักษาหายเพิ่ม 956 ราย รวมรักษาหาย 18,366 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 5,301 ราย เสียชีวิตคงที่ 79 ราย

-**มหาสารคาม** พบผู้ติดเชื้อใหม่ 1 ราย เป็นหญิง อายุ 33 ปี เชื้อมโยกกลุ่มโตะแซร์ เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ผลตรวจรอบแรกเป็นลบ และได้ตรวจซ้ำผลเป็นบวก

-**กทม.** พบผู้ติดเชื้อใหม่ 9 ราย เป็นการติดเชื้อภายในประเทศจากการไปพื้นที่เสี่ยง เป็นคนไทย 6 ราย ชาวลาว 1 ราย และเมียนมา 2 ราย

-**สมุทรสาคร** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 159 ราย เป็นคนไทย 24 ราย แรงงานต่างด้าว 26 ราย

-**ระยอง** ไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกัน 9 วัน ผู้ป่วยสะสม 580 ราย เหลือผู้ติดเชื้อรักษาตัว 9 ราย สถานการณ์โดยรวมเริ่มคลี่คลาย จึงประกาศคลายล็อกสถานประกอบการ ร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท ให้เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. ส่วนออบบนวนวด นวดแผนโบราณ สปา ร้านสักราย สระว่ายน้ำ สนามกีฬาในร่ม ศูนย์พระเครื่อง งานเลี้ยง งานสังสรรค์ สัมมนา จัดได้ไม่เกิน 300 คน และพิตเนสเปิดได้แล้วทั้งหมด ยกเว้นสนามชนไก่ สนามซ้อมไก่ ยังปิดต่อไป

-**อุบลราชธานี** เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 1 ราย ไม่พบผู้ป่วยใหม่ แต่ยังรักษามาตรการเข้ม ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด ต้องสแกนไทยชนะ หมอชนะ และแอปฯ อักอูบล กักตัว 14 วัน และรายงานตัวกับพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

-**ตาก** สั่งปิดตลาดสดนครแม่สอดและตลาดสดพาเจริญ 2 วัน เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ หลังพบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุก 35 ราย รวมเด็กเก็บเงินค่าห้องน้ำในตลาดด้วย

-**เพชรบุรี** เตรียมมาตรการช่วยเหลือแม่ค้าในตลาด หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เชื้อมโยก จ.สมุทรสาคร

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สปริงนิวส์, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, nationtv, thailandplus, INN, TNN) ทวีตช่อง 5, NBT

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เผย Lowy Institute ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดอันดับประเทศที่รับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ดีที่สุดในโลก จากทั้งหมด 98 ประเทศ ใช้ระยะเวลาประเมิน 36 สัปดาห์ ตัดข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2564 ประเมินจาก 6 ตัวชี้วัด คือ จำนวนผู้ติดเชื้อ จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร 1 ล้านคน จำนวนผู้เสียชีวิตต่อประชากร 1 ล้านคน จำนวนผู้ติดเชื้อต่อสัดส่วนการตรวจหาเชื้อ และการตรวจหาเชื้อต่อประชากร 1,000 คน โดยคะแนนเต็ม 100 คะแนน อันดับ 1 คือ นิวซีแลนด์ 94.4 คะแนน รองลงมา เวียดนาม 90.8 คะแนน ไต้หวัน 86.4 คะแนน ส่วนไทยอยู่ลำดับที่ 4 ได้ 84.2 คะแนน และไชปรัส 83.3 คะแนน แสดงถึงความสำเร็จของการควบคุมโรคโควิด 19 ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาลและสร. อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, อีจัน, changmainews, thailandplus) ทวีตช่อง 5, TNN, NBT

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เผย นโยบายให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านและผ่านทางไปรษณีย์ เพื่อลดความแออัดในรพ. ได้รับการตอบรับดี มีร้านขายยาเข้าร่วมโครงการ 1,081 แห่ง รพ. 141 แห่ง ผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ 29,299 คน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 61-75 ปี รับยาผ่านร้านขายยาแล้ว 54,730 ครั้ง ส่วนการรับยาทางไปรษณีย์ มีรพ.เข้าร่วมโครงการ 217 แห่ง ผู้ป่วยรับบริการ 147,270 คน รับยาทางไปรษณีย์ 176,924 ครั้ง โดยผู้ป่วยที่รับบริการมากที่สุด คือ ความดันโลหิตสูง**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ รพ.รามาริบัติ และ สสจ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตลาดกลางกุ้งเก็บตัวอย่างเลือดแรงงานข้ามชาติที่เพิ่งเคย-ไม่เคยรับเชื้อโควิด เพื่อนำไปตรวจหาภูมิคุ้มกันในร่างกาย หลังจากนั้นจะมีการประเมินอีกครั้งว่าจะปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปยังพื้นที่อื่นด้วยหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, โพสต์ทูเดย์, ข่าวหุ้น, thaigov, js100

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงว่า ภาพรวมสถานการณ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น หลายจังหวัดสามารถควบคุมการระบาดได้ สำหรับ จ.สมุทรสาคร และกทม. การระบาดเริ่มชะลอตัว โดยกทม. ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่พบจากความเชื่อมโยงกลุ่มงานเลี้ยง ยังคงเน้นการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มที่มีความเสี่ยง และยังคงเข้มมาตรการชุมชนต่อเนื่อง ส่วน อ.แม่สอด จ.ตาก พบผู้ติดเชื้อชาวเมียนมาในชุมชนเป็นกลุ่มก่อนจากการติดเชื้อในครอบครัว

-สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอาหาร/ขายอาหาร แนะนำให้ปฏิบัติตามแนวทางสุขาภิบาลอาหารเป็นหลัก รวมทั้งการประกอบอาหารเองที่บ้าน ต้องหมั่นล้างมือและอุปกรณ์ประกอบอาหาร แยกใช้เขียง มีด ระหว่างเนื้อสัตว์สุกและดิบ รวมถึงผักและผลไม้ อาหารต้องปรุงสุก อุ่นให้ร้อนก่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ nationtv

-นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวถึงความปลอดภัยของวัคซีน ว่า แม้วัคซีนโควิด 19 ผลิตได้เร็วที่สุดโดยใช้เวลาไม่ถึง 1 ปี แต่การนำมาใช้ต้องยืนยันได้ว่ามีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามผลในระยะยาวเพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น จากการฉีดวัคซีนทั่วโลกในขณะนี้พบว่า วัคซีนทุกตัวมีความปลอดภัยที่สูงมาก ยังไม่มีประเทศที่ต้องหยุดฉีดเพราะอันตราย อาจมีบางคนที่เกิดอาการแพ้หลังการฉีด ส่วนวัคซีนที่จะใช้ในประเทศไทยยึดเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ หากไม่ปลอดภัยจะไม่นำมาฉีดให้คนไทยแน่นอน

มาตรการของ สบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ประชาชาติ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ)

-นายกฯ เผย วัคซีนจะส่งเข้ามาไทยประมาณปลายเดือน ก.พ.นี้ ล็อตแรก 2 ล้านโดส เดือนมี.ค.อีก 8 ล้านโดส และเม.ย.อีก 1 ล้านโดส ขณะนี้ อย. กำลังดำเนินการอย่างรอบคอบ โดยมีแผนการฉีดวัคซีนคือ ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง หรือ กิจกรรมที่มีความเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน

-กกท. ส่งเสริมให้คนไทยเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายที่บ้านในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยเชิญเหล่าศิลปินดาราร่วมมีชื่อเสียงในวงการกีฬา รวม 20 คน ร่วมสร้างเสริมแรงใจให้คนไทย ผ่านรายการโทรทัศน์ “Homey Healthy”

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-สมาคมกีฬาเทนนิสไทย คุ่มเข้มนักเทนนิสในโครงการ “แอลทีเอที อะคาเดมี่” ที่กลับมาฝึกซ้อม หลัง จ.นนทบุรี คลายมาตรการให้สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกายเปิดดำเนินการได้ตามปกติ นักกีฬาทุกคนที่เข้าพื้นที่ต้องผ่านการคัดกรอง จัดบริการจุดล้างมือ ขณะที่ผู้เข้ามาใช้สนามต้องสวมหน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่างที่เหมาะสม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, มติชน

-ศิริราชพยาบาล เผย ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร อากาศดีขึ้นเรื่อยๆ เริ่มหายใจโดยไม่ใช้เครื่องยกลมเป็นครั้งคราว ผลเอกซเรย์ปอดดีขึ้น หุดยาปฏิชีวนะทั้งหมด สามารถสื่อสารตอบสนองทีมแพทย์ที่รักษาได้ดี คาดย้ายออกจากห้องไอซียูเร็วๆ นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, แนวหน้า

-ร.ร.สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาศปิดสถานศึกษา เนื่องจากมีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย พักอยู่ในหอพักย่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนักเรียน 6 คน พักอยู่ในหอพักดังกล่าวด้วย และยังพบนักเรียนอีก 1 คน มีญาติที่อาศัยในบ้านเดียวกันติดเชื้อโควิด 19 รวมทั้งมีนักเรียนพักอาศัยในพื้นที่เสี่ยงอีกจำนวนมาก

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. จุฬาฯ พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, สยามกีฬา, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติ, ข่าวหุ้น, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวไทย, js100, infoquest)

-จุฬาฯ ประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย ยอดรวม 13 ราย คกก.โควิด 19 ขยายการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพิ่มอีก 389 คน สอบสวนโรคอย่างเร่งด่วน โดยร่วมมือกับ สบคม. กรมควบคุมโรค และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 กทม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. ระบุ กรณีเจ้าหน้าที่ของจุฬาฯ ติดเชื้อ ปัจจุบันตรวจพบติดเชื้อ 13 ราย มี 1 ราย เป็นบุคคลภายนอกที่มาเยี่ยมพ่อที่พักในหอพักของจุฬาฯ อีก 12 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ของจุฬาฯ ประกอบด้วย พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 ราย และพนักงานทำความสะอาด 2 ราย พักที่หอพักจุฬานิวาส ส่วนอีก 2 ราย อยู่ระหว่างติดตามสอบสวนโรค ปัจจุบันจุฬาฯ ได้ประกาศให้หอพักเป็นเขตต้องดูแลเป็นพิเศษ พร้อมตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้พักอาศัย 560 คน ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงพบ 619 ราย

2. สหรัฐฯ พบผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-ประธานกรรมการสาธารณสุข รัฐนิวยอร์ก สหรัฐฯ เผยว่า ทางกรกำลังเร่งสอบสวนกรณีชายวัย 70 ปี เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิดได้เพียง 25 นาที เบื้องต้นไม่มีอาการแพ้วัคซีน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุ

3. ชี้แจงกรณีวัคซีนล่าช้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกฯ กล่าวถึงกรณี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ตาหนิเรื่องการจัดหาวัคซีนและเห็นว่าคุณไทยจะได้วัคซีนช้าและแพง ขอให้นายกฯ กล่าวตัดสินใจในยามวิกฤติ ว่า การจัดหาวัคซีน นายกฯ ย้ำแล้วว่าต้องปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยืนยันจัดหาให้ครอบคลุมสำหรับทุกกลุ่ม โดยรมว.สธ. คาดว่าภายในเดือน ก.พ. จะมีวัคซีนทยอยเข้ามาจาก 2 แห่ง คือ ชิโนแวค และแอสตราเซนเนกา

4. ชี้แจงเหตุไม่อนุญาตให้ อปท. และเอกชนจัดซื้อวัคซีนเอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เชียงใหม่, innnews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ชี้แจงแนวทางการจัดซื้อวัคซีนโควิดในระยะแรกที่อนุญาตให้ท้องถิ่นและเอกชนจัดซื้อเอง ว่า วัคซีน

ลือตแรกเป็นการใช้ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการยอมให้นำวัคซีนมาฉีดในระดับไม่เป็นอันตรายเกินกว่าจะรับได้ แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะป้องกันได้ 100% เพียงไม่ให้อาการรุนแรงขึ้นไม่ถึงขั้นเสียชีวิต และยังไม่ได้ศึกษาว่าฉีดแล้วจะไม่ติดโควิดอีก ซึ่งไทยเตรียมความพร้อมการศึกษาข้อมูลรองรับไว้หมดแล้ว

5.ความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, กท.ธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, js100, newtv, TNN, workpointtoday, mcot) ที่วีช่อง TNN

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ขณะนี้ซีโนแวคยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนวัคซีนมาที่ ออย. ครบแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา คาดว่าน่าจะขึ้นทะเบียนได้เร็วๆ นี้ และทันต่อการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยในเดือน ก.พ. นอกจากนี้ยังมี บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ยื่นเอกสารมาให้พิจารณาเช่นกัน

6.ขอให้ใช้แอปฯ ไทยชนะ-หมอชนะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า

-โฆษก ศบค. ชี้แจงว่า แอปฯ ไทยชนะยังมีความจำเป็น ปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนแล้ว 383,968 แห่ง เพิ่มขึ้น 516 แห่ง อยากให้ลงทะเบียนให้ได้หลักล้าน ส่วนประชาชน ขณะนี้มีผู้ดาวน์โหลด 2,912,848 ครั้ง เพิ่มขึ้น 26,033 ครั้ง ส่วนแอปฯ หมอชนะ มีผู้ใช้คงที่ 6.7 ล้านคน อยากให้ประชาชนดาวน์โหลดมาใช้ และในเทศกาลตรุษจีน ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามแบบวิถีใหม่ ดูแลสุขอนามัยส่วนตัว ส่วนผู้ประกอบการหรือแหล่งท่องเที่ยวอยากให้อยู่ในระบบไทยชนะให้ได้มากที่สุด

7.กรณีแม่ค้าขายหมูติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์แนวหน้า

-โฆษก ศบค. เผย กรณีแม่ค้าขายหมูมีภูมิลำเนาอยู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ติดเชื้อโควิด 19 ต้นทางมาจากตลาดรถไฟ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ไม่ใช่คลัสเตอร์ใหม่แต่เป็นการเชื่อมโยง จ.สมุทรสาคร จากการค้นหาเชิงรุก เริ่มป่วย 22 ม.ค. จากนั้นลูกสะใภ้ตรวจพบเชื้อ ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อ 87 รายที่สื่อเสนอ เป็นกลุ่มก้อนตลาดรถไฟ แบ่งเป็น ไทย 33 ราย เมียนมา 52 ราย และลาว 2 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายวินัย เชื้อมพิบูลย์ กรรมการตลาดรถไฟ จ.สมุทรสาคร ระบุ แม่ค้าขายหมูชาวอัมพวามีอาการเครียดหนัก เพราะสั่งกรมรอบข้างกดดัน ถูกกล่าวหาว่าเป็นคลัสเตอร์ทำให้มีผู้ติดเชื้อในหลายจังหวัด รวมกว่า 80 ราย ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เป็นเพียงผู้ติดเชื้อรายหนึ่งจากตลาดรถไฟเท่านั้น มีผู้ใกล้ชิดเสี่ยงสูง 4 คน แต่ตรวจพบติดเชื้อเพียง 2 คน

8.คืบหน้าคดีเจมะตุม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-สน.ทุ่งมหาเมฆ ส่งหมายเรียกคดีเจมะตุมเข้ารับทราบข้อกล่าวหา ในความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ และความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้ว แต่ยังไม่มีการตอบรับว่าจะเข้าพบตามกำหนดหรือไม่

9.ใบตรวจโควิดปลอม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-อังกฤษ พบมีการซื้อ-ขายใบตรวจหาเชื้อโควิด 19 ปลอม ผ่านโซเชียลมีเดีย หลังรัฐบาลหลายประเทศบังคับให้ผู้เดินทางยื่นผลตรวจก่อนเข้าประเทศ และพบว่า จนท.ตรวจคนเข้าเมืองบางประเทศหละหลวม ตรวจดูใบผลตรวจโรคแบบผ่านๆ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผงก.รายวัน 36 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, กรมประชาสัมพันธ์, js100, TNN, mcot, workpointtoday, worldmeter)

-องค์การอนามัยโลก ยืนยันว่าวัคซีนของ บ.แอสตราเซนเนกา ยังคงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด 19 หลังแอฟริกาใต้เลื่อนโครงการฉีดวัคซีนเพราะกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพต่อไวรัสกลายพันธุ์... **สหรัฐฯ** รมต.คมนาคม กักตัวหลังพบทีม สปภ. ติดเชื้อโควิด ขณะที่มรงานพบเชื้อโควิดชนิดกลายพันธุ์ในอังกฤษ แพร่ระบาดรวดเร็วในสหรัฐฯ ในระดับชุมชน สามารถแพร่กระจายได้มากกว่าสายพันธุ์เดิมถึงร้อยละ 35 - 45... **อิตาลี** ฉีดวัคซีนแก่ประชาชนที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปในหลายพื้นที่ในประเทศ... **โมร็อกโก** ระบุวัคซีนจาก บ.ซิโนฟาร์ม ไม่ส่งผลข้างเคียงเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้รับวัคซีนอายุ 60 ปีขึ้นไป... **ยูเครน** รับวัคซีนชุดแรกของโคแวกซ์ 8 ล้านโดส พร้อมเตรียมจัดซื้อวัคซีนเพื่อเติมจากผู้ผลิตหลายราย... **เกาหลีใต้** นายกฯ เรียกร้องให้เจ้าของภัตตาคารต่าง ๆ และธุรกิจอื่น ๆ ในเขตกรุงโซล เข้มมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อควบคุมการระบาดในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน... **จีน** จัดสรรวัคซีนเพื่อช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา 53 แห่ง ตั้งเป้าจัดสรรวัคซีนให้โคแวกซ์ 10 ล้านโดส... **อินโดนีเซีย** เผยบุคลากรทางการแพทย์รับวัคซีนจาก บ.ซิโนแวคกว่า 8 แสนคน ยอดผู้ติดเชื้อรวมกว่า 1,174,000 ราย ตายเกือบ 32,000 ราย สูงสุดในอาเซียน... **เมียนมา** ผู้ติดเชื้อลดลงหลังการรัฐประหารที่ก่อให้เกิดการระงับการนำเข้าวัคซีนภายใต้การนำของแพทย์... **อิหร่าน** เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ของรัสเซียให้ประชาชนแล้ว... **จีน** ทีมของ WHO ที่เดินทางไปตรวจสอบหาต้นกำเนิดของไวรัสโควิด 19 แถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นภารกิจว่า ไม่สามารถระบุขั้นตอนของการแพร่ระบาดได้ และทฤษฎีของโดนัลด์ ทรัมป์ ที่กล่าวโทษว่าจีนปล่อยไวรัสโควิด 19 ออกมาจากห้องทดลองในนครอู่ฮั่น เป็นไปไม่ได้อย่างยิ่ง... **อังกฤษ** ให้ผู้เดินทางเข้าประเทศกักตัว 10 วัน และต้องตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง ป้องกันโควิดกลายพันธุ์... **เกาหลีใต้** กรุงโซลเริ่มโครงการตรวจเชื้อโควิด 19 ในสุนัข-แมว

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 107,375,609 ราย ผู้เสียชีวิต 2,348,664 ราย รักษาหาย 79,265,566 ราย

ประเด็นข่าว

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

อภิปรายไม่ไว้วางรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. กล่าวถึงกรณีวิปรัฐบาลเชิงยุทธมต.ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจซักซ้อมชี้แจงในวันที่ 13- 14 ก.พ.นี้ ว่า เชื่อว่าต่างคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นรัฐบาลต้องสนับสนุนกันในสิ่งที่ถูกต้อง ยืนยันว่าการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ พรรคภูมิใจไทยไม่มีปัญหา ส่วนกรณีนายไพฑูริย์ นิตตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะยื่นตีความญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เห็นว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจยิ่งเร็วยิ่งดี จะได้ไปทำงานอื่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์เรียงคนมาเป็นข่าว

-พรรคฝ่ายค้าน เตรียมวางตัว 45 คน ทำหน้าที่ในการอภิปราย โดยแกนนำพรรคเพื่อไทย เตรียมอภิปรายมต. 5 คน ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา นายอนุทิน ชาญวีรกูล และ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ กล้าได้กล้าเสีย

-การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลประเด็นวัคซีนคงไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันแล้วว่าเดือนนี้ไทยจะได้วัคซีนจากซิโนแวคจากจีนอย่างแน่นอน

โครงการอุ่นใจไซเบอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวหุ้น, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์, เชียงใหม่นิวส์)

-พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ และเอไอเอส สานต่อโครงการอุ่นใจไซเบอร์ โดยลงนามความร่วมมือในวัน Safer Internet Day จัดทำแพลตฟอร์มหลักสูตรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนา Cyber Wellness ให้แก่คนไทย โดยมี Mental Wellness เป็นส่วนประกอบสำคัญ เพื่อเป้าหมายในการสร้างพลเมืองด้านสุขภาพจิต หรือ Mental Health Citizen ในอนาคต มุ่งหวังให้เยาวชนและคนไทยใช้ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน และป้องกันความเสี่ยงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยจะเปิดให้ใช้บริการภายในไตรมาส 2 ของปี 2564

เทศกาลตรุษจีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, ช่อง Youtube Anamai_NEWS, ทวีตช่อง (TNN, NBT)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีฯ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เชิญชวนประชาชนแจก e – อั่งเปา แทนการให้เงินสดในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยการจ่ายเงินผ่าน QR Code, e – Wallet, โอนเงินผ่านแอปฯ ธนาคาร หรือผ่านระบบพร้อมเพย์ เพื่อลดการสัมผัสเหรียญ ธนบัตร และซองอั่งเปา ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกทม. รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ตรวจวัดได้ 30-72 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐาน 22 พื้นที่ สูงสุดที่เขตวังทองหลาง 72 มคก./ลบ.ม. เขตหนองแขม 67 มคก./ลบ.ม. และเขตสายไหม 62 มคก./ลบ.ม. ตามลำดับ สำหรับดัชนีคุณภาพอากาศของ กทม. ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง

วันวาเลนไทน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กล่าวในการเสวนาเนื่องในวันวาเลนไทน์ ว่า วัยรุ่นมีภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น มักใช้เครื่องตีแมลงอฮอลล์ ช่วยแก้ไขปัญหา การจัดการควรทำร่วมกันทุกภาคส่วน ควรให้เด็กมีความเข้มแข็งทางจิตใจ เชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตัวเอง สามารถจัดการปัญหาได้ ซึ่งครอบครัวมีส่วนสำคัญในการสนับสนุน ให้เวลาพูดคุย ซินชม ปรับทุกข์ สอนเรื่องเพศ ส่วนชุมชน โรงเรียน ต้องเข้มแข็ง มีระบบดูแลช่วยเหลือเฝ้าระวัง สำหรับวาเลนไทน์ปีนี้ อยากเตือนวัยรุ่นทุกคนอย่าเอาตัวไปอยู่ในจุดที่เสี่ยง สถานที่ลับตาคน ฝึกปฏิเสธให้เป็น ต้องรู้จักเซฟเซ็กส์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องตีแมลงอฮอลล์ สำหรับการเรียนหลักสูตรเพศศึกษาในระดับประถมฯ หรือมัธยมฯ ยังไม่มีความชัดเจน ขณะที่ละครยังมีมายาคติเรื่องเพศ ทำให้เพศชายคิดว่าตนเองมีอำนาจเหนือกว่าและผู้หญิงต้องยอม ซึ่งทุกฝ่ายต้องเปลี่ยนวิธีคิดทำให้เรื่องเพศเป็นเรื่องเท่ากันทั้งหญิงชาย

โฆษณาอาหารเสริมเกินจริง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก.360องศา, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., สยามรัฐ)

-จากกรณีอัย. ยื่นเรื่องต่อ บก.ปคบ. ให้ดำเนินคดี น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ พิธีกรสาวชื่อดัง และ บ. พาวเวอร์ชอต จก. ที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกินจริง โดยเมื่อวันที่ 8 ก.พ. น.ส.พัชรศรี ได้รับทราบข้อกล่าวหาในความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร ม. 40 ฐานโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ และ ม. 41 ฐานโฆษณาสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ม. 14 ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งน.ส.พัชรศรีรับสารภาพเรื่องโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณอาหารเกินจริง แต่ให้การปฏิเสธความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จากนั้นพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนส่งอัยการดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ นักร้องสาว 'ชานี' นิภาภรณ์ ฐิติธนการ พร้อมทนายได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงกรณีเป็นพิธีกรร่วมไลฟ์สดกับ น.ส.พัชรศรี ในการโฆษณาขายสินค้า

ทันตกรรมเถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (กรุงเทพมหานคร, คมชัดลึก, thailandplus)

-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย การทำวีเนียร์ เป็นการรักษาทางทันตกรรมเพื่อแก้ปัญหาฟันห่าง ฟันเล็ก ฟันบิ่น ฟันเกเล็กน้อย ฟันที่มีสีไม่เสมอกัน ควรได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน มีการประเมินก่อนการรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ต้องผ่านการฆ่าเชื้อ การติดตั้งอุปกรณ์ต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ผู้ที่ไปใช้บริการกับหมอฟันเถื่อน นอกจากผิดกฎหมายยังมีอันตรายจากการติดเชื้อ เกิดแผลอักเสบ และวัสดุไม่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

สารเคมีทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก.รายวัน

-นายชัยภักดิ์ จันทร์วิไล ประธานเครือข่ายการใช้เคมีปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งประเทศไทย (NSCU) เปิดเผยว่า เครือข่ายฯ ร่วมกับ สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย และภาคเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง กำลังรวบรวมข้อมูลวิชาการและผลกระทบต่อภาคเกษตรกร จากการแบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงต่อศาลปกครอง เนื่องจากเห็นว่าดำเนินการขัดต่อรัฐธรรมนูญ และการพิจารณาแบนไม่สอดคล้องกับหลักสากล

นางจรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ จะระดมทุนทำวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของพาราควอตซ้ำอีกครั้ง โดยจะตั้งคณะกรรมการที่มี third party เข้าร่วม ขอสนับสนุนทุนวิจัยจากรัฐ อาทิ สสส. ทั้งนี้ การแบน 3 สารโดยเฉพาะพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส แต่อย.กลับประกาศให้สามารถนำเข้าผักผลไม้จากประเทศที่ไม่ได้แบนสารดังกล่าวได้ถึง 1 มิ.ย. 2564 ซึ่งไม่ยุติธรรมต่อเกษตรกรไทย การแบน 3 สารควรเริ่มมีผล 1 มิ.ย. 2564 ส่วนที่ควรจับตาคือ วันที่ 25 ก.พ.นี้ จะครบกำหนดให้ผู้มีใบอนุญาตผลิตและนำเข้าพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ต้องส่งคืนร้านจำหน่ายและรวบรวมส่งคืนกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะมีค่าทำลายที่สูงมาก